

# Yêu cầu Pháp lý đối với các Doanh nghiệp ở Ontario

Hiểu bốn phần của quý vị với tư cách là chủ doanh nghiệp cũng như các quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động ở Ontario.

## Các quy tắc và quy định cho tất cả các doanh nghiệp

### **Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm**

Tim hiểu các quy định về mức lương tối thiểu, giới hạn số giờ làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ phép được bảo đảm công việc và nhiều quy định khác.

### **Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp**

Tim hiểu các quyền và bổn phận của mọi người tại nơi làm việc cũng như cách đối phó với các mối nguy hiểm tại nơi làm việc.

### **Thuế và phúc lợi**

Hãy bảo đảm rằng quý vị đang tuân thủ các quy định về thuế và tìm hiểu về các khoản tín dụng thuế của Ontario dành cho doanh nghiệp và Thuế Y tế của Người sử dụng lao động (một loại thuế tiền lương do người sử dụng lao động trả).

### **Luật về tiếp cận cho người có khuyết tật**

Luật pháp và tiêu chuẩn được đưa ra nhằm giúp Ontario trở nên bao gồm hơn với mọi người. Tim hiểu về các yêu cầu và tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận dành cho doanh nghiệp của quý vị cũng như cách hoàn thành một báo cáo về khả năng tiếp cận.

## Các quy định và quy định ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp

### **Thông tin cho các doanh nghiệp về bảo vệ người tiêu dùng**

Tim hiểu cách tuân thủ các luật bảo vệ người tiêu dùng và tránh các khiếu nại của người tiêu dùng.

### **Luật nông nghiệp và thực phẩm**

Các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm nông nghiệp phải tuân thủ luật an toàn thực phẩm và nông nghiệp. Các nhà máy sản xuất thịt phải xin giấy phép và tuân theo các đạo luật và các quy định cụ thể liên quan đến chế biến thịt.

### **Các giấy phép môi trường**

Tim hiểu về các loại giấy phép môi trường khác nhau mà quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị có thể cần và cách xin từng loại giấy phép.

### **An sinh cho động vật**

Các doanh nghiệp có động vật trong cơ sở phải tuân thủ *Đạo luật Dịch vụ An sinh Động vật của Tỉnh bang (Provincial Animal Welfare Services Act)*.

### **Các xe thương mại**

Tim hiểu cách có được những gì quý vị cần để vận hành các phương tiện thương mại, chẳng hạn như xe tải hoặc xe buýt.

### **Bộ luật Xây dựng của Ontario**

Tim hiểu thêm về Bộ luật Xây dựng của Ontario để doanh nghiệp của quý vị có thể đáp ứng tất cả các quy định xây dựng được đòi hỏi Ontario.

### **Kinh doanh ở miền Bắc**

Quý vị có hoạt động ở miền Bắc không? Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện nhận các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, trợ cấp và khoản vay hiện đang có hay không.



### **Tim hiểu thêm**

về các yêu cầu pháp lý này tại  
[Ontario.ca/business](https://Ontario.ca/business)